

ชื่อวิชา : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อหัวเรื่อง : ทศนคติของข้าราชการตำรวจที่มีต่อกองทุนบำเหน็จบำนาญ  
ข้าราชการในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

ชื่อผู้จัดทำ : ร้อยตำรวจเอกหญิง สุนิตพร วิเศษสิงห์ รหัส 9421 99 39

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา ศกุนตนาคลาก

ปีการศึกษา : 2541

#### บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจของข้าราชการตำรวจตลอดจนทัศนคติของข้าราชการตำรวจที่มีต่อกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขข้อบกพร่องการดำเนินงานของกองทุนบำเหน็จบำนาญ

วิธีการศึกษา ผู้ทำการศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำราทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และทัศนคติของบุคคล โดยมีกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการตำรวจในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 286 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาคือ แบบสอบถาม หลังจากการรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 81.1 เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และร้อยละ 18.9 เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 49.3 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ร้อยละ 41.9 มีอายุราชการระหว่าง 10 - 20 ปี ร้อยละ 43.7 มีอายุราชการที่เหลืออยู่ในการปฏิบัติราชการ 21 - 30 ปี สำหรับสถานภาพร้อยละ 77.6 มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 46.5 มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปวส.หรือต่ำกว่าอนุปริญญา ร้อยละ 72.4 ได้รับเงินเดือน

ประมาณ 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 86.0 สัมครเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จ  
บำนาญข้าราชการ

โดยภาพรวมแล้ว ข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน  
บำเหน็จบำนาญข้าราชการในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 59.3 โดยมีความรู้เข้าใจใน  
เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ความเป็นสมาชิกภาพ ระบบการดำเนินงานของกองทุน ผลตอบแทนที่จะ  
ได้รับในอนาคต ด้านตัวบทกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงระบบการจ่ายเงินของกองทุน สำหรับทัศนคติ  
ของข้าราชการตำรวจที่มีต่อกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่เห็นด้วยกับระบบของกองทุน  
และมีความตั้งใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าระบบบำเหน็จ  
บำนาญแบบเดิม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการออมทรัพย์ได้ดีอย่างหนึ่ง และเห็นด้วยกับการจ่าย  
เงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน แต่ไม่มีความมั่นใจว่าเงินที่จ่ายสะสมเข้ากอง  
ทุนจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีข้าราชการตำรวจที่ไม่แน่ใจและไม่ค่อยมี  
ความเข้าใจในวิธีการดำเนินงานและระบบของกองทุน , วิธีการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยการ  
หักเงินเดือนทุก ๆ เดือน ตลอดจนไม่แน่ใจว่าการได้รับข่าวสาร ข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นประจำทุก  
ปี รวมไปถึงไม่แน่ใจว่ามีความตื่นตัว มีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น